

รายการส่วนต่างที่แบบ 69-1 กำหนดไว้อยู่แล้ว

หัวข้อ	เรื่อง	ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบ One Report
4	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบัน - ให้สรุปรายงานการสอบบัญชีของงบการเงิน 3 ปีย้อนหลังและงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด - ให้แนบงบการเงินและรายงานสอบบัญชีสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
9.2	รายการระหว่างกัน	ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างน้อยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด อย่างไรก็ดี สำหรับบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยใช้งบการเงินประจำงวดบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด
10*	กลไกการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทต่างประเทศ	<p>กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ</p> <p>10.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้อยู่กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่ใช้อยู่กับบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารกิจการและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นที่สำคัญ</p> <p>10.2 กลไกที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศ และการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญ เทียบเคียงได้กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่ใช้อยู่กับบริษัทมหาชนจำกัด</p>
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	สำหรับบริษัทหรือบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้แสดงราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไว้เพื่อขายด้วย (ไม่รวมทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ) โดยให้ระบุชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไว้ด้วย โดยในกรณีที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ราคาประเมินดังกล่าวต้องจัดทำไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และถ้าการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจัดทำไว้เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ปรับราคาประเมินที่ดิน

หัวข้อ	เรื่อง	ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบ One Report
		หรืออาคารดังกล่าวตามมูลค่างานที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วด้วย ทั้งนี้ การประเมินราคาดังกล่าวต้องประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่า ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะด้วย

* เป็นหัวข้อที่เพิ่มจากแบบ 56-1 one report

เอกสารแนบ (ข้อมูลส่วนนี้ให้เป็นเอกสารแนบท้ายแบบ filing)

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
- เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง